



My Little Prayers

บทสวดสายรุ้ง

บทที่ 415

โครงการเสื้อผ้าเพื่อผู้ยากไร้

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกขอเริ่มต้นบทสวดนี้ของลูกโดยนำเอาเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลง Here I am, Lord มาร้องถวายแด่พระองค์ พระเจ้าข้า

Here I am, Lord

Is it I, Lord?

I have heard You calling in the night:

I will go, Lord

If You lead me

I will hold Your people in my heart.

ในขณะที่ลูกกำลังก่อตั้งโครงการ Food Waste กับเพื่อนอยู่ ก็มีอีกโครงการหนึ่งที่ลูกได้จัดตั้งคู่ขนานกับเพื่อนอีกคนหนึ่งและทุกอย่างก็ลงตัวในวันที่ 20 มิ.ย. 2020 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่จะนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหลือจากการจำหน่ายแต่ยังใส่ได้ คออาจจะยับย รอยเย็บตะเข็บอาจจะไม่เรียบร้อย แขนเสื้ออาจจะสั้นยาวไม่เท่ากัน เป็นต้น ไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ ภายใต้การอุปถัมภ์ดูแลของพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา

แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรที่ลูกจะมีโอกาสไปจัดตั้งทั้งโครงการอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ยากไร้ในเวลาพร้อมๆ กัน? นั่นนะสิ ลูกจึงต้องร้องเพลงข้างบนเป็นการนำบทสวดบทนี้ของลูกเพื่อถวายแด่พระองค์ 😊

ทั้งสองโครงการเป็นการทรงนำของพระองค์และเป็นการทรงใช้ลูกของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด

ก่อนสิ้นปี 2019 ลูกและทีมเพื่อนๆ ผู้กำลังก่อตั้งโครงการ Food Waste ได้นัดกันไปดูตลาดสดขายส่งผักและผลไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่มาก ในเย็นวันเดียวกัน ลูกได้รับเชิญจากเพื่อนอีกคนที่เป็นเจ้าของร้านเพชรชื่อดังในกรุงเทพฯ ให้ไปร่วมงานนิทรรศการเพชรของเขาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แม้ลูกไม่ได้คิดจะไปซื้อเพชรพลอยกับเขา แต่ด้วยความเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน ลูกจึงรับปากจะไปงานเขา ปัญหาเมื่ออยู่ว่า การแต่งตัวไปดูผักกับการแต่งตัวไปดูเพชร มันคนละอย่างกัน แต่ดูเวลาแล้ว กว่าลูกจะกลับจากการดูผัก คงไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปดูเพชร ลูกจึงตัดสินใจแต่งตัวสวยเกินกว่าการไปดูผัก แต่ไม่ถึงขั้นสวยขนาดไปงานดูเพชรได้ แต่เอาเถอะ จัดการกับตัวเองได้แค่นั้นแหละ

เมื่อไปถึงงาน ก็พบกับเพื่อนๆ ที่ส่วนใหญ่รู้จักกัน พอดีไปยืนคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษที่แต่งตัวเนียบมาก ลูกรู้สึกเขินเล็กน้อยกับชุดเสื้อผ้าดูผักของลูก แม้จะเป็นชุดสวยเกินการไปเดินดูผักก็ตาม จึงพูดทำนองออกตัวว่ารู้สึกแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงาน เพราะเพิ่งไปเดินดูผักมาทั้งวัน เพื่อนคนนี้ยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับ ชุดนี้ก็ดูดีอยู่แล้ว แล้วก็ถามถึงเรื่องราวที่ทำไมลูกถึงไปดูผักกับเพื่อนๆ ลูกจึงอธิบายให้เขาฟังว่าลูกกำลังจะจัดตั้งโครงการ Food Waste นำเอาอาหารที่เหลือในสังคมไปแจกให้กับผู้ยากไร้ พลันเขาก็พูดขึ้นมาว่า “ตลาดของผมนี่มีของเหลือเป็นจำนวนมาก พี่ช่วยหาคนมารับบริจาคกับผมได้ไหม?” ที่แรกลูกเข้าใจว่าตลาดของเขาคือตลาดผักสดเหมือนกัน และเมื่อทราบจังหวัดของตลาดของเขา ลูกรีบตอบว่า “คงไม่ไหวมังคะ กว่าจะไปรับผักสดจากตลาดของพี่มาถึงกรุงเทพฯ ผักคงไม่สดแล้ว” “ตลาดของผมนี่ไม่ใช่ตลาดขายผัก แต่เป็นตลาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม” เมื่อพูดชื่อขึ้นมา เป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่รู้จัก!

หลังจากนั้นไม่นาน ก็ติดปีใหม่ ตามด้วยการผ่าตัดไหล่ซ้ายของลูก ตามด้วยการลือศดาวนเพราะโรคโควิด-19 เวลาผ่านไป 6 เดือน ทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย ในวันที่ 20 มิ.ย. 2020 ลูกนัดพระสังฆราชที่ลูกเคารพรัก



พร้อมทั้งพระสงฆ์อีกองค์ที่ลูกเคารพรักเช่นกัน เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนผู้หนึ่งที่ตลาดเสื้อผ้าของเขา ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.เศษ ตลาดเสื้อผ้าของเพื่อนผู้นี้ใหญ่จริง ๆ แต่ในขณะนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ยังปิดอยู่ เราเห็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ถูกทิ้ง มองไปแล้วเป็นทะเลเสื้อผ้าเลย หลายตัวที่ลูกยื่นเหยียบอยู่ดูยังดี ๆ เสียตายจ้งไม่ทราบทั้งกันทำไม เพื่อนเล่าให้ฟังว่า บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะคัดเสื้อผ้าที่คิดว่าขายไม่ได้แล้วก็ทิ้งไว้หน้าร้านเลย เป็นภาระของเจ้าของสถานที่ที่ต้องนำเสื้อผ้าเหล่านี้ไปทิ้งซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังใส่ได้

เป็นการเจรจากริเริ่มโครงการที่ใช้เวลาน้อยมาก เนื่องจากผู้ที่จะเป็น Donor มีเจตนาจะบริจาคด้วยความเต็มใจอยู่แล้วและผู้ที่จะเป็น Recipient ก็มีผู้ที่จะรอสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านี้อยู่ทั่วทั้งประเทศ

เราจึงสรุปกันว่าโครงการนี้จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค. 2020 เลย

ลูกปลื้มจนน้ำตาไหลเมื่อกลับถึงบ้าน ครั้งหนึ่งหลังจากที่ลูกได้รับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้ว ลูกต้องการที่จะรับใช้พระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ แต่หนทางการรับใช้พระองค์ของลูกเต็มไปด้วยขวากหนามและกองเพลิง ลูกผิดหวังแต่ลูกไม่ท้อถอย ลูกเขียนกลอนบทหนึ่งถวายแด่พระองค์เป็นภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า I Had a Dream

I once had a dream
To better the world,
Right the Wrong,
Feed the Poor,
To love, and simply be loved

.....

พระองค์ทรงทราบถึงเจตนาอย่างแรงกล้าของลูกที่จะรับใช้พระองค์ ทีละขั้น พระองค์ทรงอนุญาตให้ลูกเดินเท้าเปล่าเหยียบผ่านขวากหนามและลุยผ่านกองเพลิง แล้วพระองค์ก็ประทานงานที่ละอย่าง ลูกได้เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 2 เป็นเวลาถึง 2 วาระ Right the Wrong แล้วมาตอนนี้ พระองค์ก็ประทานโอกาสให้ลูกสามารถหาอาหารมาให้ผู้หิวโหยและหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาให้ผู้ยากไร้ Feed the Poor

ก่อนที่ผู้ยากไร้ทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากองค์กรทั้งสองที่ลูกได้จัดตั้ง ซึ่งนับเป็นพระพรของพระองค์ ลูกเองรู้สึกว่ ลูกนี้แหละได้รับพระพรจนล้นริน พระพรที่พระองค์ทรงใช้ลูกในการรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามที่ลูกสวดทูลขอทุกคืนวัน

ลูกขอจบบทสวดบทนี้ด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปีติและขอสวดทูลพระองค์ซ้ำเช่นเดียวกับทุกวันนี้ว่า “ขอพระองค์โปรดประทานพระพร ปรีชาญาณ สติปัญญา สติ และความไม่มีตัวตน แก่ลูก ในการรับใช้พระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ อาแมน”

“จงแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม และไม่ให้หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง แล้วความสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ แผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมจะเดินนำหน้าท่าน และพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเดินตามท่าน ท่านจะทูลขอ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบ ท่านจะร้องขอความช่วยเหลือและพระองค์จะตรัสว่า ‘เราอยู่ที่นี้’” อสย. 58:7

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรคนนึ่ง

www.moving-themountain.com

ป.ล. เพื่อเป็นการรักษารักโลก ขอให้ท่านผู้อ่านที่รับ “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมลล์ของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขบนซองมายังอีเมลล์ของผู้เขียน sarindhorn@showerking.co.th เพื่อจะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอขอบคุณค่ะ

